

Số: /UBND-TTĐVNN
V/v tăng cường công tác phòng,
chống các bệnh lây truyền từ
động vật sang người

Muờng Ắng, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Các đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - TT
- TH, Công an, Đội QLTT số 2;
- UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay đang là mùa mưa, thời tiết ẩm ướt, nắng mưa bất thường cùng với tập quán chăn nuôi, buôn bán và giết mổ quy mô hộ gia đình chưa được kiểm soát triệt để là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người như: Cúm gia cầm, bệnh dại, bệnh than, liên cầu lợn....

Để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động kịp thời, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng với phương châm “*phòng bệnh là chính, chống dịch kịp thời*”; UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nêu trên; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giống, thức ăn chăn nuôi, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn huyện, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (nếu có).

Giám sát chặt chẽ nguồn gốc gia súc, gia cầm vào địa bàn huyện thông qua các chương trình dự án hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và tuân thủ đúng Luật Thú y.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đàn vật nuôi báo cáo về UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Chủ động, phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật nuôi. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến dịch bệnh hằng ngày theo quy định, chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và tham mưu, hướng dẫn xử lý các ổ dịch, không để dịch lây lan ra

diện rộng. Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật mắc bệnh trên thị trường.

Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Thú y xã, thị trấn tổ chức triển khai quyết liệt trong việc quản lý đàn chó nuôi, thực hiện tiêm vắc xin phòng Đại cho chó nuôi đảm bảo đạt tỉ lệ trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm, thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi, chó mới phát sinh và chưa được tiêm phòng vắc xin.

Phân công, chỉ đạo viên chức chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp cùng với thú y xã, thị trấn hướng dẫn, tuyên truyền đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

3. Phòng Y tế huyện

Tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ca bệnh lây từ động vật sang người, các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình dịch bệnh và các yếu tố nguy cơ bùng phát dịch; cập nhật và chia sẻ thông tin với ngành Nông nghiệp để phối hợp phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như bệnh Đại, bệnh Than, bệnh Cúm gia cầm...

Tổ chức tiêm phòng, điều trị dự phòng bệnh Đại đầy đủ cho người bị động vật cắn nhằm hạn chế tử vong do bệnh đại gây ra. Duy trì và củng cố các điểm tiêm phòng vắc xin Đại trên địa bàn huyện, đảm bảo cung cấp đầy đủ vắc xin Đại đến các điểm tiêm chủng.

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các bệnh lây truyền từ động vật sang người để người dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành y tế.

5. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh lưu hành trên địa bàn không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng, sản phẩm kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng tịch thu, tiêu hủy sản phẩm không có nguồn gốc và không đạt tiêu chuẩn.

6. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo các trưởng bản, tổ dân phố, thú y, khuyến nông phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, trên loa truyền thanh của địa phương về tác hại của bệnh Than, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Đại, bệnh Liên cầu khuẩn ở lợn..., dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh cơ giới, phun hóa chất sát trùng và môi trường xung quanh; thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, chấp hành nghiêm chỉnh việc tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc; tuyệt đối không bán chạy gia súc bệnh, không thả rông gia súc ở địa bàn đang xảy ra dịch bệnh, không vận chuyển buôn bán, tiêu thụ gia súc mắc

bệnh, không có nguồn gốc. Thực hiện tốt công tác kê khai hoạt động chăn nuôi theo biểu phụ lục 3, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác rà soát số chó nuôi hiện có trên địa bàn quản lý, phân đầu tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho chó đạt 100% số chó thuộc diện tiêm phòng và trên 80% tổng đàn chó hiện có được tiêm phòng vắc xin dại.

Chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nếu có diễn biến bất thường xảy ra kịp thời báo cáo về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để có biện pháp xử lý.

Đối với các xã, thị trấn khi có gia súc bị mắc bệnh phải tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trong vùng dịch cụ thể:

+ Không giấu dịch; không mua gia súc mắc bệnh, sản phẩm gia súc mắc bệnh; không bán chạy gia súc mắc bệnh; không thả rông, không tự vận chuyển gia súc bị mắc bệnh Dại, bệnh Than, bệnh Cúm gia cầm... ra khỏi vùng dịch; không vút xác gia súc nghi mắc bệnh bừa bãi;

+ Chủ nuôi gia súc khi phát hiện gia súc nhiễm bệnh phải báo ngay cho trưởng bản hoặc nhân viên thú y xã.

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản (B/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tạ Mạnh Cường